



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถ.วิจิตรสุรการ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 49000

26 ธันวาคม 2557

ที่ ศธ 04114/ ๓13๓๐

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม 70%)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ

จำนวน 1 ชุด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2558 แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรม การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย งบเงิน
อุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยจัดสรรเบื้องต้นก่อน 70% ของ
จำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้ดำเนินการโอนงบประมาณให้แก่โรงเรียนโดยตรงต่อไป สำหรับ
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกินวงเงินที่ควรได้รับในภาคเรียน 2/2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะทำการทักกลับรายการดังกล่าวในภาคเรียนที่ 1/2558 (30%) ต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้นักเรียนได้รับจัดสรรค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน ซึ่งโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นยังไม่ครบ
ตามจำนวนนักเรียนจริง จึงให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลำดับแรกก่อน
หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับถัดไป เพื่อจัดสรรค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
และค่าเครื่องแบบนักเรียนให้นักเรียนครบทุกคนก่อนเปิดภาคเรียนและเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบ
จำนวนนักเรียนจริงให้ส่งใช้คืนรายการเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. 042-611532 ต่อ 15

โทรสาร.042-612284

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pranomdao@gmail.com

(นายทวี ทยานอก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร